



สรุปข่าว สธ.

ประจำวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด แนวนหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิป, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์ thebangkokinsight, infoquest, acnews, changmainews, hoonsmart, TNN, kaohoon, nationtv INN, efinancethai, 77 kaoded, thaipbs, businesstoday, sondhitalk)

-โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ที่ 3 ก.พ. พบผู้ป่วยรายใหม่ 795 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรค 24 ราย (กทม. 4 ราย ตาก 1 ราย มหาสารคาม 1 ราย และสมุทรสาคร 18 ราย) ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 759 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 21,249 ราย หายป่วย 14,001 ราย เสียชีวิตคงที่ 79 ราย ยังรักษา 7,169 ราย โดยอยู่ใน รพ. 2,085 ราย และรพ.สนาม 5,084 ราย

-2 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม คือ ตาก และมหาสารคาม โดยในการประชุม ศบค.ชุดเล็กได้ขอให้คุมพื้นที่ จ.ตากเข้มข้น เลขาธิการ สมช. ได้รับพิจารณาและให้ขอจังหวัดที่สถานการณ์ดีคงมาตรการป้องกันตนเองต่อเนื่อง จะได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ได้

- จ.นราธิวาส พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นพ่อ แม่ ลูก เดินทางมาจากต่างพื้นที่ ไม่มีอาการ ขณะนี้รักษาที่ รพ.นราธิวาสฯ
- จ.ตาก พบติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย จากการคัดกรองที่ตลาดศรีมอย 8 ราย และตลาดพาเจริญ 2 ราย
- จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 777 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,907 ราย เสียชีวิตคงเดิม 5 ราย
- สสจ.ชัยภูมิ แถลงพบผู้ติดเชื้อรายที่ 8 ของจังหวัด เป็นหญิงวัย 52 ปี เดินทางมาจากอังกฤษ ถึงไทยวันที่ 17 ต.ค. 2563 กักตัวครบ 14 วัน ตรวจ PCR ก่อน-หลังกักตัวผลเป็นลบทั้ง 2 ครั้ง คาดติดเชื้อจากการเดินทางไป จ.ระยอง เมื่อวันที่ 1 พ.ย.
- จ.สตูล คกก.โรคติดต่อจังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายที่ 3 เดินทางกลับจากมาเลเซีย และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 2 ก่อนหน้า

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวนหน้า, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแอฟซิป, เดลินิวส์, mcof, INN, springnews, newtv, js100, thestandard)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ลงพื้นที่รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และกล่าวว่า การควบคุมโรคในสมุทรสาครมีแนวโน้มดีขึ้น แม้พบผู้ป่วยติดเชื้อหลายร้อยคนจากการตรวจเชิงรุกแต่มีการคัดแยกคนที่มีไข้และอาการ รวมถึงคนไทยเข้ารักษาในรพ. ยืนยันมีความพร้อมทั้ง รพ.สมุทรสาคร รพ.ท่าฉลอม รพ.บ้านแพ้ว และรพ.กระทุ่มแบน ที่ใช้อาคารสร้างใหม่เป็น Cohort Ward มีอุปกรณ์ครบ ตรวจสอบเชื้อได้เอง ส่วนแรงงานต่างชาตินานาชาติจำนวนมากได้จัดเตรียมรพ.สนามดูแลหลายพันเตียง ที่เหลือให้อยู่ในโรงงานทำงานตามปกติเพื่อให้ไม่มีผลกระทบต่อรายได้ คาดว่าไม่นานสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ ส่วนเรื่องวัคซีนไม่เคยให้ข่าวว่าจะมาถึงวันที่ 14 ก.พ. คาดว่าจะมาตามกรอบภายในเดือนก.พ. เพราะขณะนี้ตีปัญหาเรื่องสหภาพยุโรปซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. คาดว่าวัคซีนของแอสตราเซนecaและซิโนแวคจะถึงไทยตามกรอบในเดือน ก.พ.แน่นอน ปัญหาในส่วนแอสตราเซนeca 50,000 โดส เป็นเรื่องทางการอยู่จำกัดการส่งออกซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา ส่วนของซิโนแวคยังไม่มีกรณีขึ้นทะเบียนในจีน จะมอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เจริญ โดยอาศัยศึกษาข้อกฎหมายเพื่อขึ้นทะเบียนในภาวะฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองและพญา ตัดตามการดำเนินงานตามมาตรการของ สธ. ในการป้องกันโควิด 19 ย้ำศูนย์การค้าคุมเข้มตั้งแต่จุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคน สวมหน้ากากผ้า ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม "Thai Stop COVID" พร้อมชวนเที่ยว "ระยอง-พญา มากันได้แล้ว"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนา 'พลิกสูตรวัคซีนสู้โควิด พลิกวิกฤตเศรษฐกิจไทย' ทางเฟซบุ๊กเครือข่ายมติชน ในวันที่ (4 ก.พ.) เวลา 09.00-12.00 น. และปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ก้าวต่อไป การ์ดไม่ตก หลังโควิดรอบใหม่" และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด" จากนั้นเป็นการเสวนา "พลิกสูตรวัคซีนสู้โควิด พลิกวิกฤตเศรษฐกิจไทย" โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และ นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่นสพ.มติชนก้าวสู่ปีที่ 44

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, thailandplus)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจการปนเปื้อนเชื้อโควิด 19 ในอาหารทะเลและบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ พ.ย. 2563 - ม.ค. 2564 จำนวน 117 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทุกตัวอย่าง ผู้บริโภคมั่นใจได้ เนื่องจากเชื้อไวรัสไม่ทนต่อสภาพแวดล้อม ถูกทำลายได้ง่าย โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนสามารถทำลายเชื้อได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำช่วงเปิดเรียนขอให้สถานศึกษาเข้มมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เน้นการตรวจคัดกรอง

ก่อนเข้าสถานศึกษาทุกวัน สวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง มีจุดล้างมืออย่างเพียงพอ งดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน ทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ในสถานศึกษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ [chiangmainews](http://chiangmainews.com), [thailandplus](http://thailandplus.com)

-นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยเผย เผย ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าเชื้อ COVID-19 แพร่จากแม่สู่ลูกในครรภ์ แต่มีรายงานการติดเชื้อในทารกแรกเกิด ร้อยละ 4 คาดว่าติดเชื้อในช่วงหลังคลอดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากแม่ที่ติดเชื้อ กรณีที่แม่เป็นผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อหรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19 สามารถให้นมลูกได้ แต่ต้องมีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมืออย่างถูกวิธี ห้ามใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูกหรือปาก รวมถึงหอมแก้มลูก หากแม่ไม่สะดวกให้นมจากเต้าสามารถปั๊บกั้นน้ำนมและให้พ่อหรือผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูกแทน โดยผู้ช่วยจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีทักษะ มีความรู้และเข้าใจหลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ในกรณีที่แม่ติดเชื้อมีอาการรุนแรง แนะนำงดให้นมบุตร และอาจปั๊มน้ำนมทิ้งไปก่อนเพื่อให้แม่คงสภาพที่สามารถให้นมลูกได้เมื่ออาการดีขึ้น ทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อโควิด 19 จัดเป็นผู้มีความเสี่ยง ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพล ประเด็นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 พบว่า มีพฤติกรรมสวมหน้ากากเป็นประจำเมื่อไปที่สาธารณะ ร้อยละ 94.48 สถานที่ที่ประชาชนสวมหน้ากากมากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า ขออย่าให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมอย่างถูกวิธีเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือเป็นประจำ เว้นระยะห่าง เลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งสังเกตและประเมินอาการตนเองอย่างสม่ำเสมอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น, [thebanginsight](http://thebanginsight.com), [infoquest](http://infoquest.com)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากการคัดกรองเชิงรุก ซึ่งเกือบ 80% เป็นแรงงานชาวเมียนมาใน จ.สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง 7

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยผลการทดลองใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในกลุ่มผู้ป่วยโควิด 19 ที่ไม่แสดงอาการ และอยู่ในวัยแรงงาน ในรพ.สมุทรสาคร 80 คน ซึ่งต่อยอดจากการใช้กับผู้ป่วย 6 คน ในรพ.สมุทรปราการ พบว่าให้ผลดีไม่ต่างกัน จึงจะขยายการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในกลุ่มผู้ป่วยข้างต้นเพิ่มระหว่างที่ต้อกักตัว 14 วัน โดยแพทย์แนะนำว่า หากมีอาการคล้ายไข้หวัด เจ็บคอ ให้รับประทานชนิดผง หลังอาหารและก่อนนอน ปริมาณ 6,000 มิลลิกรัมต่อวัน หากเป็นสารสกัดฟ้าทะลายโจร ให้ใช้ในปริมาณ 60 มิลลิกรัมต่อวัน หลังใช้ 3 วันอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบพบแพทย์

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามโพสต์, สยามรัฐ, [mthai](http://mthai.com), [mcot](http://mcot.com))

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ 3 รายการที่จัดในรูปแบบ Organizational Quarantine ที่ผ่านมาได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก มีนักกีฬาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแต่สามารถทำระบบ Bubble and Seal ให้นักกีฬา 800 กว่าคนเดินทางในส่วนที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำและให้รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งผลคัดกรองพบผู้ติดเชื้อ 10 ราย โดย 4 รายต้องออกจากการแข่งขันเข้ารักษาในรพ. ต้องขอชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า กองระบาดวิทยา ได้นำระบบการสอบสวนโรคมายกกับเดินทาง ทั้งรถไฟฟ้า รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตุ้ รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ และเรือโดยสาร ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งแต่สรุปว่ายังไม่มีการติดเชื้อในระหว่างที่ใช้บริการยานพาหนะ เนื่องจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมีการมาตรการป้องกันที่สูงอยู่ตลอดเวลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-รมว.ศธ. ระบุ หลังเปิดเรียน 1 ก.พ. พบนักเรียนที่ จ.ตาก ติดเชื้อโควิด 2 ราย ได้ย้ำให้โรงเรียนสอบสวนโรคอย่างละเอียด ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่า มีเด็กติดเชื้อเพิ่มหรือไม่

-กพฐ. เผย จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและถอดบทเรียนกับปัญหาที่เกิดขึ้น พื้นที่สีแดง 4 จังหวัดพบว่าผู้ปกครองบางส่วนพอใจกลับมาเปิดเรียน บางส่วนยังกังวลว่าเชื้อจะกลับมาแพร่ระบาดอีก ส่วนสมุทรสาครได้รับรายงานว่าดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ราชการกำหนดด้วย

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักงานการศึกษา กทม. กล่าวกรณีผู้ใช้วิตเตอร์สนับสนุนเลื่อนเปิดเทอม เนื่องจากยังมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ว่า ได้กำชับโรงเรียนในสังกัดเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด พร้อมแนะนำครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากร ลงทะเบียนคัดกรองผ่านระบบ BKK COVID-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ผู้ว่าฯ นนทบุรี ลงนามคำสั่งผ่อนปรนให้สถานที่เล่นสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการที่ราชการกำหนด กิจกรรมที่เป็นการจัดการแข่งขันกีฬา ให้ถ่ายทอดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมในสนาม ผู้จัดต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ราชการกำหนดด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-สสจ.ตาก หารือกับคณะกรรมการอิสลาม กรรมการมัสยิด และคณะครูโรงเรียนอิสลามศึกษา แก้ปัญหาหระบาด หลังมีครอบครัวชาวเมียนมา 7 คน ติดเชื้อ จนท.สาธารณสุขเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชนกว่า 1,000 คน พร้อมขอความร่วมมือชุมชนช่วยสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชน ที่สำคัญหากมีผู้ป่วยต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับแพทย์

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-สภาอากาศไทย เชิญชวนผู้ป่วยโรคโควิดรอบแรก เดือนเม.ย. 2563 ที่หายป่วยแล้ว ร่วมโครงการวิจัยการใช้พลาสมาเพื่อเสริมการรักษาโรค เพื่อนำไปใช้เสริมการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-ภาคเอกชน จ.ภูเก็ต ลงขันจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 สำหรับฉีดให้กับผู้อายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรบนเกาะภูเก็ต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รองรับแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งในเดือน ต.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-ม.มหาสารคาม พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสสกัด COVID-19 เร่งทำความสะอาดพื้นที่ใช้งานร่วมกัน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. คืบหน้าสอบสวนโรคกลุ่มงานเลี้ยงโต๊ะแชร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, mthai, mcot, TNN)

-โฆษก ศบค. เผยความคืบหน้าการสอบสวนโรคที่ จ.มหาสารคาม ว่า ปลัด สธ. ได้ติดตามผ่านการประชุมทางไกลร่วมกับ นพ.สจ.มหาสารคาม พบว่า ขณะนี้มีผู้ป่วย 21 ราย อยู่ในมหาสารคาม 17 ราย ราชบุรี 3 ราย และขอนแก่น 1 ราย ได้ติดตามกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอีก 4,149 ราย ไม่พบเชื้อ 2,477 ราย กำลังรอผล 1,672 ราย นอกจากนี้ ได้ประกาศให้ อ.เมือง อ.กันทรวิชัย เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ 17 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น, thebanginsight)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า ผู้ป่วยติดเชื้อรายล่าสุดของ จ.มหาสารคาม เชื่อมโยงกลุ่มโต๊ะแชร์ เป็นแพทย์อาวุโส อายุ 66 ปี เปิดคลินิกและได้ตรวจผู้ป่วยโควิดรายที่ 2 เมื่อ 25 ม.ค. หลังทราบข่าวจึงตรวจเมื่อ 29 ม.ค. แต่ไม่พบเชื้อและกักตัวที่บ้าน วันที่ 1 ก.พ. มีอาการทางเดินหายใจ จึงไปตรวจซ้ำผลพบเชื้อ ได้แจ้งให้ผู้ป่วยที่ไปใช้บริการคลินิกช่วง 25-29 ม.ค. ไปตรวจหาเชื้อแล้ว ผลไม่พบเชื้อ จึงไม่น่าจะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น

2. ลาวพบผู้ติดเชื้อเดินทางจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, sanook

-ลาวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นหญิง อายุ 20 ปี เพิ่งเดินทางกลับจากไทย มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 35 คน นั่งรถโดยสารคันเดียวกันจากสถานีขนส่งหมอชิต มาลงที่ด่านชายแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

3. สุขภาพจิตประชาชนช่วงโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น, thebangkokinsight, newtv, thaipbs, infoquest

-พญ.พรรณวิมล วิบุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ว่า เกิดความตื่นตระหนกเนื่องจากมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสูงกว่าระลอกแรก โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงจะกลัวติดเชื้อ ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีส้มและสีเหลืองกลัวว่าจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ ดังนั้น นอกจากการดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพตามหลักชีวอนามัยแล้ว ต้องดูแลสุขภาพจิตด้วย

4. ณะรัฐทบทนวนนโยบายวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายจตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกฯ โพสต์ข้อความว่า อิสราเอลฉีดวัคซีนให้ประชาชนมากเป็นอันดับ 5 ของโลก และตั้งเป้าฉีดให้ครอบคลุมทั่วประเทศปลาย มี.ค.นี้ ต่างจากประเทศไทย ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งการลงทุนจากต่างประเทศ การส่งออก และการท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องเปิดประเทศให้เร็วที่สุด การฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ รัฐบาลต้องทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนโดยด่วน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวถึงการฉีดวัคซีนซิโนเฟอริในประเทศอิสราเอล ซึ่งครอบคลุมประชากรจำนวนมาก ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีน 200,000 คน เทียบกับที่ไม่ได้ฉีด 200,000 คน พบว่าคนที่ได้รับวัคซีนมีอัตราการติดเชื้อน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดถึง ร้อยละ 33 เป็นสัญญาณดีในแง่ประสิทธิภาพของวัคซีนและไม่พบอาการแทรกซ้อนที่น่ากังวล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ระบุ ต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับคนไทยโดยเร็ว ควรกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะออกวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ

5. กำชับ จ.สมุทรสาคร คุมเข้มโรงงานขนาดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thaipbs

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กำชับให้ จ.สมุทรสาคร และฝ่ายความมั่นคง คุมเข้มมาตรการ Bubble and Seal โรงงานขนาดใหญ่ 7 แห่ง มีแรงงานรวมกว่า 50,000 คน และมีผู้ติดเชื้อถึง 8,000 คน หรือกว่าร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อทั้งจังหวัด โดยห้ามคนออกนอกพื้นที่ แต่ยังให้ทำงานได้ ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับทั้ง 7 โรงงาน ขณะที่ตลาดกลางกุ้งเริ่มเตรียมความพร้อมเปิดตลาดอีกครั้ง

6. กทม.พบผู้ป่วยเพิ่มจากการค้นหาเชิงลึก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-สำนักอนามัย กทม. ทำการตรวจเชิงลึกค้นหาผู้ป่วยในโรงงานเขตภาษีเจริญ มีพนักงาน 887 คน เบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อ 27 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 130

ประเด็นข่าว

ราย ได้สั่งปิดสถานที่ชั่วคราวเพิ่มเติม ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนในเขตบางบอน ภาษีเจริญ และหนองแขม ตั้งแต่ 3 ก.พ. เป็นต้นไป

7.อาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า

-อาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ไม่มีไข้ ไม่มีหลักฐานว่าติดเชื้อเพิ่มเติม อีก 1-2 วัน จะหยุดให้ยาปฏิชีวนะ ระบบทางเดินหายใจดีขึ้น การแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดทำได้ดีขึ้น ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดอยู่ในระดับดี การทำงานตับและไตปกติ มีแผนลดยาอีกเสบในปอดและลดฟังกซ์ และจะทำกายภาพบำบัด ใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟูช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ

8.อังกฤษพบเชื้อกลายพันธุ์ตัววัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-อังกฤษ วิจัยพบเชื้อกลายพันธุ์ในอังกฤษสามารถต้านแอนติบอดีที่วัคซีนโควิดสร้างขึ้น อาจทำให้วัคซีนด้อยประสิทธิภาพลง

9.แนะบททวนมาตรการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มรพ.ในเครือ บจม.กรุงเทพดุสิตเวชการ เสนอรัฐบาลทบทวนมาตรการกักตัวนักท่องเที่ยวในประเทศของ ศบค. และสธ. เพราะต้องถูกกักตัวทั้งขาไปและขากลับเกือบทุกจังหวัด ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจไทยพัง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กทม.ธุรกิจ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, mcot, xinhua, worldmeters)

-**คูโบ** เริ่มฉีดวัคซีนของซิโนฟาร์ม ให้ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป... **สิงคโปร์** อนุมัติใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นชาติแรกในเอเชีย... **แคนาดา** เร่งผลิตวัคซีนโควิด 19 ไข่เองก่อนสิ้นปี... **มาเลเซีย** ขยายล็อกดาวน์อีก 2 สัปดาห์ หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูง... **อินเดีย** เผยผลสำรวจประชาชนในกรุงเดลี 56% มีแอนติบอดีต้านโควิด 19... **อังกฤษ** จับมือ **เยอรมนี** คิดค้นวัคซีนต้านโควิดกลายพันธุ์

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 104,866,574 ราย ผู้เสียชีวิต 2,276,008 ราย และรักษาหายแล้ว 76,601,248 ราย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

นักการเมืองตำหนิการทำงานของแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยถึงกรณี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ อ้างว่าแพทย์มาทำงานซ้ำทำให้ผู้ป่วยรอนาน ว่า ทุกวันนี้แพทย์และบุคลากรทุกคนทำงานหนักมากในสภาวะความเสี่ยงกับโรคต่างๆ แนะนำให้นายมงคลกิตติ์ลงพื้นที่ไปดูการทำงานของบุคลากร เช่น ที่ จ.สมุทรสาคร

เพิ่มบริการโรคเฉพาะทางในเขตเมือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก., thaigov, tnn thailandplus, newtv

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือการจัดการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางระหว่างกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ โดยจะร่วมกันจัดหน่วยบริการโรคเฉพาะทางที่อาคารบางรัก เขตสาทร เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองเข้าถึงบริการได้สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดความแออัดในรพ.ใหญ่ ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รพ.เลิดสิน สถาบันโรคทรวงอก สถาบันโรคผิวหนัง นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

โครงการเด็กไทยสายตาสี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ibusiness)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. รับมอบแว่นสายตาในโครงการเด็กไทยสายตาสี 10,000 ชุด จากแว่นที่อปเจริญ เพื่อส่งมอบให้แก่เด็กชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ โดยร่วมกับ ศ.พญ.วนิดา ชื่นก่องแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., คมชัดลึก, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, thailandplus, newtv)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ปัจจุบันพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางในรูปแบบป๊อปอัพและแบนเนอร์บนเว็บไซต์ จากการตรวจสอบเว็บไซต์เหล่านี้จัดทะเบียนโดเมนในต่างประเทศ ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายในประเทศไทย ต้องกรอกข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นจะมีการติดต่อกลับจากผู้ขายด้วยเบอร์ที่ไม่สามารถโทรกลับได้ และส่งสินค้าโดยเก็บเงินปลายทาง ออย.เคยเตือนหลายครั้ง เพราะส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต มีการแอบอ้างรูปและชื่อของแพทย์ หรือผู้บริหาร สธ. และได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสกัดกั้นการโฆษณาผิดกฎหมาย และจะเชิญผู้ผลิตและผู้นำเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมประสาน ก.ดิจิทัลฯ เตือนภัยข่าวปลอม รวมทั้งจัดประชุมสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันจัดการปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายเหล่านี้ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

- ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เตือนกรณีครีมกวนเองสีเหลือง บรรจุในกระปุกฝาสีแดงและฝาใส ไม่มีฉลาก อ้างทาแล้วขาวใสภายใน 7 วัน มีคนรีวิวทางสื่อออนไลน์จำนวนมาก ว่า อย่าซื้อมาใช้เด็ดขาด เพราะเป็นครีมที่ไม่ได้จดแจ้ง ไม่ทราบผู้ผลิตและส่วนผสม อาจมีสารอันตรายปลอมปนอยู่ เบื้องต้น ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณาครีมดังกล่าวไปยัง อี-มาร์เก็ตเพลสแล้ว และประสานตำรวจ บก.ปคบ. เพื่อสืบหาผู้กระทำความผิดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch7)

- นางวิไลวรรณ สาครินทร์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สงขลา นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง อ.หาดใหญ่ เข้าตรวจค้นแหล่งผลิตเครื่องสำอางปลอมประเภทบำรุงผิวขาวและสบู่อัดก้อน พบอุปกรณ์ผลิตเครื่องสำอาง วัตถุดิบ ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ พร้อมครีมที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มี อย. ที่รอส่งขายและที่ยังอยู่ระหว่างการผลิตจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมกับนำตัวเจ้าของบ้านไปสอบสวนและดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้อง

ดูแลมาตรฐานบริการการแพทย์ทางไกล**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, thebangkokinsight, thailandplus, acnews)**

- น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศ สธ. เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 ก.พ. 2564 เพื่อดูแลกำกับมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเอกชนที่ใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล รวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการในสถานพยาบาลเอกชน โดยจะต้องยื่นแบบคำขอบริการเพิ่มเติมต่อกรมฯ หรือ สสจ.ในพื้นที่ และต้องจัดให้มีองค์ประกอบในการให้บริการที่เหมาะสม อาทิ 1.จัดแพทย์ให้บริการอย่างเพียงพอ 2.จัดเตรียมแผนและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม และมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศ 3.มีการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล รายงานผลการให้บริการ การตรวจสอบและการยืนยันกระบวนการให้บริการทุกขั้นตอน 4.กำกับและดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5.ชี้แจงรายละเอียดก่อนการให้บริการ ขั้นตอนปฏิบัติ ผลจากการให้บริการและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ ฯลฯ

ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์กัญชาของไทย**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, ผจก., thebangkokinsight, thailandplus, thansettakij)**

- นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผย ได้มีการขึ้นทะเบียนกัญชาพันธุ์อิสระ 01 ซึ่งพัฒนาคัดเลือกพันธุ์ โดยกรมการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชได้ตรวจสอบเอกสารและลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้น และได้ออกประกาศให้สาธารณชนทราบและทั่วทั้งภายใน 30 วัน เมื่อไม่มีผู้ทักท้วงจึงได้ออกหนังสือรับรองพันธุ์กัญชาอิสระ 01 เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 ทั้งนี้ กัญชาพันธุ์อิสระ 01 ได้มาจากการพัฒนาคัดเลือกกัญชาสายพันธุ์ไทยที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ระยะเวลาปรับปรุงพันธุ์ประมาณ 24 ปี มีการนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการปลูกและสกัดพืชกัญชาผลิตตำรับยาโรค กรณีจำเป็นเฉพาะผู้ป่วยเฉพาะราย และโครงการผลิตช็อคช็อกกัญชาจากระบบผลิตกัญชาไทยคุณภาพสูงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์